



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

เพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ได้มี
โอกาสท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด พ.ศ. 2544
ข้อ 107 (3) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่
12 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ให้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว ไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ว่าด้วย
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552”

ข้อที่ 2. ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อที่ 3. ในระเบียบนี้

“สหกรณ์”	หมายถึง	สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
“สมาชิก”	หมายถึง	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ข้อที่ 4. การกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว จะเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่จัดโดยผู้จัดนำเที่ยวรายใดก็ได้
โดยสหกรณ์ฯ จะทำการประสานงานในการจ่ายค่าใช้จ่ายให้

ข้อที่ 5. การกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวนี้เป็นการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
โดยให้สมาชิกผู้ขอเงินแนบเอกสารประกอบคำขอกู้ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทางพร้อมกับค่าใช้จ่ายจาก
บริษัทจัดนำเที่ยว

ข้อที่ 6. จำนวนเงินกู้ ที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้

6.1 กู้ได้ไม่เกิน 80,000 บาท สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ยอดกู้ต้องไม่เกินได้
150 % ของค่าใช้จ่ายจากบริษัทนำเที่ยว

6.2 กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาทสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งนี้ยอดกู้ต้องไม่เกินได้ 150 % ของค่าใช้จ่ายจากบริษัทนำเที่ยว

6.3 กรณีใช้หุ้นค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของหุ้น แต่สมาชิกต้องไม่มีภาระในการใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้อื่น ๆ

6.4 เงินงวดชำระหนี้ เมื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน

หมวดที่ 2

หลักประกันสำหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว

ข้อที่ 7. หลักประกันสำหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว นั้น ให้มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ ในการกู้เงินกู้หนึ่งสัญญาเงินกู้ ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน และทั้ง 2 คน ต้องไม่มีภาระในการค้ำประกันเกินสิทธิ์ค้ำประกันต่อการกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว

ข้อที่ 8. สมาชิกค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

ข้อที่ 9. ผู้ค้ำประกันใดตาย หรือลาออกจากสหกรณ์ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดหาให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ 3

เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

ข้อที่ 10. เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ นั้น ให้กำหนดไว้ดังนี้

10.1 ให้ส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ตามที่คณะกรรมการกำหนด

10.2 สมาชิกจะขอผ่อนชำระถึงงวดก็ได้ตามเสนอแต่ไม่เกิน 24 เดือนสำหรับสมาชิกที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือน หรือ 48 งวด สำหรับสมาชิกที่รับค่าจ้างเป็นรายวิก

ข้อที่ 11. การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินรายได้ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดส่งภายในสิ้นเดือนนั้นๆ

หมวดที่ 4

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ข้อที่ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวในอัตราตามประกาศของสหกรณ์

ข้อที่ 13. ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนยอดเงินคงเหลือ

หมวดที่ 5

การควบคุมหลักประกันและเรียกคืนเงินกู้

ข้อที่ 14. ให้คณะกรรมการตรวจตรา ควบคุม ให้เงินกู้ทุกรายที่หลักประกันกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันเงินกู้สำหรับรายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อที่ 15. กรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยไม่ว่าประเภทใดเป็นอันถึงกำหนดส่งคืน โดยสิ้นเชิง โดยมีพักถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และคณะกรรมการจัดการเรียกคืน โดยมีชักช้า

15.1 เมื่อผู้กู้ขาดสมาชิกภาพ ไม่ว่าเพราะเหตุใด

15.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้กู้นำเงินที่กู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่กู้ขึ้น

15.3 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

15.4 ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึง 2 เดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ตั้งแต่วันนั้นถึง 3 คราว สำหรับเงินกู้อย่างหนึ่ง ๆ

ข้อที่ 16. กรณีเงินกู้ต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อที่ 15. ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

ข้อที่ 17. ผู้กู้ที่ดี ผู้ค้ำประกันที่ดี ต้องรับผิดชอบว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือออกงานประจำ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินที่ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกงานประจำนั้น

ข้อที่ 18. เมื่อผู้กู้ขาดสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ได้ ในการจ่ายเงินดังกล่าว สหกรณ์มีอำนาจหักเงิน ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ. 45

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556

เฉลย ชมบุหรั่น

(นายเฉลย ชมบุหรั่น)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด